

## **Thư gửi bà con nội ngoại**

Kính thưa bà con.

Thấm thoát năm Nhâm Ngọ cũng gần qua. Bà con ta lại chờ đón một mùa Xuân mới. Khoảng khắc mà bà con ta hồi tưởng lại những kỷ niệm một thời đã qua của cuộc đời mình. Cũng là những khoảng khắc mà ta tưởng nhớ đến Tổ Tiên Ông Bà. Cũng là lúc mà ta nhớ đến bà con xa gần.

Trước thềm năm mới Ban đại diện Lạc Hóa Phòng xin kính chúc tất cả bà con nội ngoại một năm mới an-khang, hạnh phúc.

Những năm vừa qua bà con của Phủ phòng ta có người đã thăm viếng Lăng tẩm và từ đường. Cũng có người ở xa, tuy chưa về nhưng cũng đã điện thoại hỏi thăm địa chỉ để có dịp về thăm. Sự việc ấy đã làm cho ban Đại diện và bà con ở Huế rất vui mừng.

Kể từ ngày xây dựng ngôi Từ đường, tháng ba năm 2004 đến nay. Ngôi từ đường như bà con ta đã thấy, khang trang, rạng rỡ. Tuy vậy những ngày giỗ, công việc nấu nướng, hào soạn lễ cúng đều phải nhờ vào nhà bếp của Vĩnh Tâm. Những dụng cụ cần thiết để tu sửa, giữ gìn nhà thờ được sạch sẽ như thang leo, giàn dáo. Bàn ghế, chén bát v.v đều phải tạm thời cất đặt nơi tiền đường phía trong nhà thờ. Sự việc đã làm cho cảnh quang từ đường mất bớt vẻ trang nghiêm. Bà con có người cũng bày tỏ và lấy làm tiếc sự thiếu thốn nét hoàn chỉnh của một ngôi từ đường.

Bởi vậy nên nhân dịp những ngày Xuân về, Ban Đại diện xin ngỏ ý cùng bà con nội ngoại chúng ta, đồng lòng góp sức xây dựng một ngôi nhà

ngang. Quy mô dự tính gồm một căn bếp, một căn để vật dụng, và nếu có đủ điều kiện thì xây dựng một căn khá đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, để bà con ở xa về , ở lại cho gần gũi với Ông Bà . Ngôi nhà ngang ấy sẽ được xây dựng cùng phía với dung đất nhà Vĩnh-Tâm. Khi xây dựng sẽ có một ban đảm trách thi công và kiến trúc sẽ dựa theo ý kiến của bà con. Phía sau lưng phủ thờ chỉ để trồng cây cảnh, không xây dựng bất cứ một công trình nào cả .

Thời gian trước, lúc xây dựng Từ đường, vì thiếu sót trong lúc phổ biến đầy đủ đến tất cả bà con, nên có người đã không biết được và đã có ý trách móc là mình chưa được góp sức với Phủ phòng.

Theo dự tính, muốn làm được ngôi nhà ngang như trên thì cũng phải có một ngân khoảng độ 35.000 USD. Tuy vậy công việc cũng tùy thuộc vào sự góp sức của tất cả bà con. Vẫn biết bà con ta cũng có lúc gặp khó khăn nhưng mong mỗi bà con cố gắng quan tâm góp sức.

Ở nước ngoài, Vĩnh-Hòa thông báo và ghi nhận sự đóng góp của bà con, trong nước việc vận động do Vĩnh-Thu đảm trách và đóng góp xin gửi đến Ông Vĩnh-Phùng.

Năm mới Ban Đại Diện xin kính chúc bà con nội ngoại vạn sự như ý.

**Huế ngày 01 tháng 2 năm 2015 .**

**Vĩnh-Phong**

**Trưởng Ban Đại-diện Lạc-Hóa Phòng**